

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác Thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019**

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Sông Lô về việc yêu cầu báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo như sau:

#### **I, Công tác chuyên môn nghiệp vụ:**

##### ***1/ Kết quả thi hành án:***

Tổng số phải T.H.A: 490 việc = 5.256.982.000đ

Trong đó:

Số việc tồn năm 2018 chuyển sang: 75 việc = 3.308.711.000đ

Số mới thụ lý 9 tháng đầu năm 2019: 415 việc = 1.948.271.000đ

Số T.H.A xong 9 tháng đầu năm 2018: 388 việc = 822.786.000đ

Tỷ lệ về việc đạt 89,91% số việc thi hành xong trên số việc có điều kiện THA

Tỷ lệ về tiền đạt 22,84% số tiền thi hành xong trên số tiền có điều kiện THA

Trong đó:

Số việc T.H.A xong hoàn toàn: 379 việc = 677.402.000đ

Số việc Ủy thác T.H.A: 03 việc = 9.925.000đ

Số việc Đình chỉ T.H.A: 06 việc = 135.459.000đ

Số việc tồn 3 tháng cuối năm 2019: 102 việc = 4.434.196.000đ

Trong đó:

Số việc có điều kiện T.H.A: 48 việc = 2.745.557.000đ

Số việc chưa có điều kiện T.H.A: 54 việc = 1.688.639.000đ

##### ***2, Việc lập, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách thi hành án:***

- Các loại sổ sách thi hành án được mở đầy đủ theo mẫu hướng dẫn và được ghi chép đầy đủ, sạch sẽ. Hàng tháng, hàng quý đều có khoá sổ đầy đủ chính xác .

- Hồ sơ thi hành án được sắp xếp gọn gàng theo từng việc có điều kiện, việc

chưa có điều kiện thi hành. Hồ sơ xong được đánh bút lục đầy đủ, có ký duyệt của thủ trưởng cơ quan trước khi đưa vào lưu trữ.

- Việc quản lý hồ sơ, sổ sách đảm bảo khoa học, gọn gàng, đúng quy định.

### **3, Việc xác minh, phân loại án và tổ chức thực hiện án có điều kiện thi hành:**

Các Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực Pháp luật đều được đưa ra thi hành 100% đảm bảo đúng thời gian, đúng nội dung Bản án, Quyết định của Tòa án và yêu cầu thi hành án của người được thi hành án.

Tổ chức xác minh kịp thời 100% số án thụ lý, những việc có điều kiện thi hành án, có kế hoạch tổ chức thực hiện để đạt kết quả. Đối với những việc chưa có điều kiện thi hành án đã tiến hành lập sổ theo dõi và thường xuyên xác minh, theo định kỳ, khi có điều kiện tổ chức thi hành ngay.

### **4, Việc thực hiện chế độ kế toán thi hành án, chế độ thống kê thi hành án.**

Mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán. Quản lý tiền mặt chặt chẽ, thường xuyên có sự kiểm tra các loại phiếu, biên lai, chứng từ. Hàng tháng, hàng quý có so sánh và kiểm tra tiền mặt. Việc chi trả công dân kịp thời, đúng thời gian, đảm bảo quyền lợi đương sự. Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước nộp đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian không để tồn đọng.

Ngân sách được cấp cho công tác thi hành án được quản lý và sử dụng, chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, tiết kiệm, đúng mục đích. Hàng tháng quyết toán đúng về số liệu, đảm bảo về thời gian.

Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, hàng tháng, hàng quý, năm được lập và gửi đầy đủ, kịp thời gian, đảm bảo chính xác về số liệu.

### **5, Việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án:**

Luôn xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến thi hành án dân sự là công việc quan trọng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cơ quan nhà nước, của tổ chức xã hội và công dân. Đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự được tuân theo đúng quy định của pháp luật.

Bố trí phòng, lịch, nội quy tiếp dân, phân công cán bộ có chức danh, có trình độ chuyên môn để tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo lịch, hướng dẫn, giải thích trên cơ sở pháp lý đối với những ý kiến, đề nghị của công dân.

Mở đầy đủ các loại sổ sách liên quan đến khiếu nại, tố cáo, có sự kiểm tra thường xuyên. Mọi ý kiến của người đến khiếu nại, tố cáo đều được ghi chép, phản ánh đầy đủ và được xem xét, giải quyết đảm bảo về thời gian, đúng quy định của luật khiếu nại, tố cáo và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2019:

Tổng số đơn đã nhận: 01 đơn

Tổng số đơn đã giải quyết: 01 đơn

Số đơn còn tồn chưa giải quyết: 0 đơn

**6/ Các hoạt động công tác khác:**

Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy chế dân chủ đề ra, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể và kiểm tra đánh giá rõ ràng. Hàng tuần, hàng tháng duy trì họp, mọi vấn đề cơ quan đều bàn bạc dân chủ, công khai, quyết định theo đa số.

Duy trì nề nếp chế độ trực cơ quan, tài sản tập thể sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và an toàn.

Tham gia tích cực các hoạt động do UBND huyện hoặc các tổ chức đoàn thể ở huyện đề ra những phong trào văn hoá, thể dục thể thao và các ngày lễ, hưởng ứng tích cực có kết quả các phong trào phát động thi đua của ngành. Tổ chức công đoàn được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện đầy đủ các hoạt động như ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai và các quỹ ủng hộ xã hội khác, 100% người tham gia và đạt chỉ tiêu yêu cầu.

## **II, Công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp trong công tác THADS tại địa phương:**

Công tác Thi hành án dân sự ở Địa phương luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, Chấp hành viên Chi Cục THADS huyện Sông Lô, nhiều Bản án, Quyết định của Tòa án đã được giải quyết có hiệu quả, đúng luật trong đó có vụ án kéo dài, phức tạp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tập thể và công dân, góp phần tăng cường Pháp chế XHCN.

Có sự phối kết hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cơ quan nội chính và các phòng ban có liên quan trong huyện. Đã tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế tài sản, đáp ứng quyền lợi của đương sự, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Về cơ bản Chính quyền cơ sở đã xác định được vai trò, trách nhiệm của cấp mình trong việc phối kết hợp với Chi Cục THADS thể hiện trong việc bố trí cán bộ, có kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể, tham mưu tích cực trong việc đôn đốc, xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết, phối hợp cùng Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trong việc thuyết phục và kết hợp biện pháp cưỡng chế đối với những vụ án có điều kiện nhưng không chấp hành án.

## **III, Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác T.H.A DS:**

Trang thiết bị phục vụ cho công tác thi hành án cho đến nay còn thiếu thốn và chưa đồng bộ.

Đội ngũ cán bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện Sông Lô được tăng cường đủ về số lượng, được đào tạo cơ bản song còn có những hạn chế nhất định, công tác đề xuất, tham mưu của Cán bộ còn hạn chế ... nên ảnh hưởng phần nào đến công tác thi hành án của cơ quan.

Điều kiện kinh tế của người phải THA còn khó khăn hoặc không có khả năng thi hành án, đương sự đang chấp hành hình phạt tù, vắng mặt khỏi địa phương không rõ địa chỉ còn nhiều.

Ý thức chấp hành pháp luật của người được THA chưa cao. Một số trường hợp có điều kiện thi hành nhưng cố tình trốn tránh vắng mặt, cán bộ THA không tiếp cận được đương sự để làm việc hoặc xác minh tài sản để thực hiện biện pháp cưỡng chế. Tình trạng đương sự không nhận giấy báo, nhận giấy báo nhưng vắng

